



NGÀNH: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình học của ngành Thiết Kế Đồ Họa được triển khai trong vòng 2,5_3 năm, gồm 5 học kỳ chính và 2 học kỳ hè với các nhóm kiến thức từ đại cương đến chuyên sâu. Chương trình học được xây dựng trên cơ sở khoa học, hợp lý, thực tế, đầy đủ và trên hết là phù hợp với chuẩn đầu vào bằng hình thức xét tuyển. Các học kỳ đầu, sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho chuyên ngành. Trong quá trình đào tạo, sinh viên sẽ được tiếp cận những thể loại Đồ Họa từ đơn giản đến phức tạp, từ đơn lẻ đến hệ thống. Thông qua hệ thống Đồ án như Hệ thống Nhận Diện Thương Hiệu, Bao bì, Brochure, Event, Poster,...

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Chương trình học luôn nhằm đến các mục tiêu:

- + Sv có đủ kĩ năng thực hiện công việc thiết kế quảng cáo với nhiều sản phẩm và hình thức thể hiện.
- + Sv sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp: Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Indesign...
- + Sv đạt trình độ anh văn chuẩn đầu ra ToEIC 450.

Trong bối cảnh sinh viên ra trường thất nghiệp báo động như hiện nay, cùng với mục tiêu đào tạo chung của nhà trường, Khoa Thiết Kế Đồ Họa kiên quyết lấy chất lượng làm thước đo đánh giá. Sinh viên Cao Đẳng Viên Đông nói chung và sinh viên ngành Thiết Kế Đồ Họa nói riêng sẽ được "học đúng ngành, làm đúng nghề, quản lý công việc đúng chuyên môn".

KĨ NĂNG LÀM VIỆC:

Để trở thành một designer thực sự không quá khó nhưng cũng không phải dễ. Ngành nghề này đòi hỏi người học cần có:

- ▶ Óc thẩm mỹ, sự rung cảm với màu sắc, nhiều cảm xúc, ham tìm tòi, phân tích, giỏi quan sát, giỏi "bắt chước". Bên cạnh đó, sự linh động, nhạy cảm với các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash... là một kĩ năng không thể thiếu. Các điều kiện trên đôi khi là năng khiếu sẵn có nhưng cũng có khi là kết quả của ý chí, lòng kiên trì, luyện tập trao đổi không mệt mỏi.
- ▶ Sau khi hoàn thiện chương trình học, sv hoàn toàn đủ khả năng thiết kế ra các sản phẩm của chuyên ngành Đồ Họa: web, brochure, nhận diện thương hiệu, biển hiệu quảng cáo ngoài trời, tờ rơi, bao bì...

CƠ HỘI VIỆC LÀM:

Cơ hội việc làm đối với ngành Thiết Kế Đồ Họa luôn rộng mở. Sv có thể thiết kế các sản phẩm như: bandroll, standee, pano, poster, tờ rơi, quảng cáo thương hiệu, các giao diện truy cập trên internet, TVC quảng cáo truyền hình, bao bì sản phẩm công nghiệp, cho đến các hoạt động sự kiện...

- ▶ Từ việc xác định rõ phân khúc thị trường phục vụ, họa sĩ design của Cao Đẳng Viên Đông có thể đảm nhiệm các vị trí designer trong những công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đó là các công ty chuyên về design, hoặc các doanh nghiệp kinh doanh cần tuyển các vị trí designer cộng tác. Nếu đủ điều kiện tài chính, các tân cử nhân (TCN) có thể mở công ty kinh doanh. Hay thậm chí TCN có thể học thêm chứng chỉ sư phạm để theo chân Thầy Cô truyền thụ kiến thức cho các thế hệ sau.
- ▶ Ngoài ra các TCN cũng có thể hoạt động theo nhiều hướng tự do, độc lập bởi công việc của ngành Thiết Kế Đồ Họa vốn dĩ rất đa dạng. Sinh viên đang học cũng có thể kiếm được các công việc bán thời gian ở các công ty, doanh nghiệp tại Tp. HCM làm hành trang cho ngày ra trường.